

# มพล.จัดกิจกรรมตลาดนัด 'มหัศจรรย์ วันครอบครัวยิ้ม' ภายใต้โครงการวิจัย ชุดแผน งานครอบครัวไทยไร้ความ รุนแรง ในพื้นที่ จ.เชียงราย

by **gumpon** 3 วัน ago in **ประชาสัมพันธ์** Reading Time: 1 min read 16 0 0

**9** SHARES **38** VIEWS

Share on Facebook

Twitter

LINE



เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นายบัญชา เขาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัด 'มหัศจรรย์วันครอบครัวยิ้ม' ที่สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 'ได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมมหาชน) เรื่อง 'ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง' และได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายของหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชน ครอบครัว ดำเนินโครงการย่อยครอบครัวพลังบวก เพื่อสร้างระบบที่เลี้ยงในชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมจร.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

โดยนายบัญชา เขาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่า "ทราบว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และภาคีเครือข่ายด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว ดำเนินกิจกรรมครอบครัวพลังบวก จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เกิดระบบที่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่น เกิดทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนที่ทำงานด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัวที่ยั่งยืน เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนในท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชน นำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง การดำเนินงานจะประสบความสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน"



กิจกรรมภายในงานมีการแนะนำที่มาของโครงการวิจัยและผลการวิจัยภาพรวมของจังหวัดเชียงราย การเสนอผลงานของหมู่บ้าน 3 พื้นที่ ที่อยู่ภายใต้ โครงการวิจัย ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด เชียงราย มีการเสวนาเกี่ยวกับมุมมองของการเชื่อมโยงผลการวิจัยสู่โมเดลเชียงราย จังหวัดคุณธรรม เมืองแห่ง ความสุข โดยผู้แทนหน่วยงานและนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จากนั้นจึงเป็นการมอบวุฒิบัตรให้กับแกนนำชุมชนและภาคีครอบครัว จำนวน 70 ท่าน ทั้งระดับเทศบาลตำบลนางแล, แกนนาระดับชุมชน, แกนนำภาคีครอบครัว และสมาชิกภาคีครอบครัว พร้อมทั้งได้มอบโล่รางวัลให้กับ 3 หมู่บ้าน ที่ทำงานเพื่อเยาวชน ครอบครัว และชุมชนยอดเยี่ยม ได้แก่แกนนำชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล, แกนนำชุมชนหมู่ ที่ 11 ตำบลนางแล และ แกนนำชุมชน หมู่ที่ 15 ตำบลนางแล